

## **Ý Thức Hệ**

Có những cuộc chiến tranh, không phải bị xâm thực từ bên ngoài, mà là một cuộc chiến từ nội trùng ý thức tồi tệ.

Xã hội thì rữa nát trầm trọng, cửa quyền tràn lan hủ tục. người dân lương thiện tả oán, các nhà chức việc bất lực.

Phật giáo cũng chịu chung số phận nhiều khê, phân hóa cát cứ riêng tư, không lực hòa bình đẳng, thế tục hóa tự viện, các nhà chức việc Phật giáo bất lực.

Lịch sử đã chứng minh, đất nước suy vong thì Phật giáo cũng chịu ảnh hưởng suy vong và ngược lại. Đứng trước rối rắm của đất nước, Phật giáo luôn luôn tiên phuông, tích cực dẫn thân trong các công cuộc chấn hưng Phật

giáo - cứu nguy dân tộc. Các bậc cao tăng các nhà thiện sĩ tri thức có tâm huyết, có tấm lòng đại bi, có đời sống vị tha, gát mình qua một bên, là người cất cao tiếng hét gọi đàn, phất cao ngọn cờ hòa bình, hiệu triệu toàn dân, dẫn đầu trong trật tự, đòi lại tự do công bình xã hội.

Thực hiện kế sách an dân, mò mẫm lần theo dấu vết xưa, muốn tìm ở Phật giáo ánh sáng tiền nhân, mong muốn ở đây một cứu cánh cứu nguy đất nước. Nhưng lòng tin đã bị lung lay, vì trao lầm vào tay kẻ cướp.

Đa nghi thiếu niềm tin của Tào Tháo với kế hoạch “Kê cân”. Nhìn đâu cũng thấy vi trùng dưới cặp mắt hiển vi của một bác sĩ. “kinh cung chi điệu”, sự run rẩy sợ hãi dè chừng

của con chim đã một lần bị hụt tên. Nhìn thấy cái toàn thiện cũng ngỡ vực, làm cho các bậc cao tăng, các nhà thiện sĩ tri thức xa lánh những tanh hôi lở loét.

Sai lầm hôn mê - cuồng tín chủ thuyết, nghe theo những tham mưu sai sự thật, tả đạo thiếu tri của những cơ hội vô năng. Tham vọng bá quyền, khư khư ôm giữ quyền lực, xem thường các tư trào văn hóa quần chúng, áp đặt, biến họ trở thành những công cụ tuân thủ phục vụ cho giai cấp.

Từ sai lầm này dẫn theo những mù mờ khác. Đồng bệnh tương lân, tìm đến với nhau cùng chung cung bậc của một cung đàn ngắt ngưỡng, một chiêu cảm của những số phận tanh tươi cộng nghiệp ác trực, hè hụi tráo trở

ồn ào tạo thêm rối rắm. Mưu đồ đen tối, thao túng, dựng nên những hình đồng bệnh hoạn lừa dối, theo đóm ăn tàn, trù dập đẩy đuổi, gà nhà bội mặt đá nhau. Rắp tâm đen tối làm suy giảm uy lực chánh pháp, rối ren nội bộ, đục nước béo cò !...



**Nguyễn Hoàng**

*Phan Văn Huy Tâm*